



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๑

ที่

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายวินัย

เรียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษายะลาเขต ๑

ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้จัดทำเอกสารเผยแพร่กรณีความผิดตัวอย่างทางวินัยและกฎหมาย  
ระเบียบที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควรทราบเพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำผิดวินัยและ  
ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายระเบียบแก่ข้าราชการครูในสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

นายมนพ บุญทวีโรจน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ตะวัน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

## เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายวินัย กลุ่มงานวินัยและนิติการ



กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

### ความผิดวินัยเกี่ยวกับการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา ได้ยืมเงินออกมาใช้จำนวน ๒๔ สัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๘๔๐,๒๖๑ บาท โดยไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ ในการยืมและไม่มี การส่งใช้เงินยืม ทั้งที่เจ้าหน้าที่การเงินได้บันทึกแจ้งแล้วว่าไม่สามารถยืมได้ และไม่ปรากฏว่า ได้นำเงินยืมไปใช้ในราชการแต่อย่างใด

ข้อเท็จจริงได้ความว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านนี้ ได้ทำเรื่องขอยืมเงินท่ตรงราชการ และอนุมัติ การยืมเงินด้วยตนเอง ทำการเบิกถอนเงินงบประมาณของโรงเรียนออกไปอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีแผนงานหรือ โครงการรองรับ บางวันยืมต่อเนื่องในวันเดียวกันถึง ๖ สัญญา รวมเป็นเงินถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมายืมซ้อน อีก ๔ สัญญา รวมเป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท และอีก ๒ สัญญา รวมเป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท ทั้งที่เจ้าหน้าที่ การเงินทักท้วงแล้ว แต่ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านนี้ก็ยังอนุมัติเงินยืมให้ตนเองอีก และเมื่อยืมไปแล้วไม่ปรากฏ พยานหลักฐานว่า ได้นำเงินไปใช้จ่ายในงานโครงการหรือแผนงานใด การใช้จ่ายเงินงบประมาณก็ไม่เป็นไป ตามแผนงานโครงการ บางครั้งก็มีการจัดทำโครงการใหม่ไม่สอดคล้อง ตามแผนงานของโรงเรียนที่วางไว้ การใช้จ่ายเงินของโรงเรียนไม่โปร่งใส และผู้บริหารโรงเรียนจะดำเนินการเองทั้งหมด เจ้าหน้าที่การเงินจะต้อง ทำตาม que ผู้บริหารโรงเรียนสั่งการ และเมื่อยืมเงินของทางราชการไปแล้วเมื่อถึงกำหนดการส่งใช้เงินยืม หรือส่งหลักฐานหักล้างหนี้เงินยืมผู้อำนวยการโรงเรียนท่านนี้กลับไม่ส่งใช้เงินยืม หรือไม่ส่งเอกสารหลักฐาน เพื่อล้างหนี้เงินยืมแต่อย่างใด กลับทำสัญญาการยืมเงินและอนุมัติการยืมเงินให้ตนเองอีก เมื่อตรวจสอบจาก สัญญาการยืมเงินแล้วพบว่า โรงเรียนได้จัดกิจกรรมซ้อนในวันเดียวหลายกิจกรรม เช่นวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านนี้ยืมเงินของทางโรงเรียนออกไปจำนวน ๖ สัญญา เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านนี้ยืมเงินของทางโรงเรียนออกไปในเวลาไล่เลี่ยกัน ทั้งหมด จำนวน ๒๔ สัญญา โดยมีได้ระบุวัตถุประสงค์ของการยืมเงิน แต่ภายหลังปรากฏว่าผู้อำนวยการ โรงเรียนท่านนี้ได้ นำเงินที่ยืมจากทางราชการได้ทยอยมาคืนให้กับทางราชการ

การกระทำของผู้อำนวยการโรงเรียนท่านนี้เป็นความผิดวินัยตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ กรณีปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ โทษไล่ออก จากราชการ